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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 

ครั้งที่ 8(35)/๒๕66 
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566  เวลา 11.00 - 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น 6  อาคาร 36  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
(ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สุวิทย์  เฑียรทอง กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ห้องประชุม) 
1. นายวชิรวิทย์  พรรคอนัตน์  นักวิชาการวัฒนธรรม (ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี) 
2. นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี 
3. นายอภิศร ถาวรวิริยะนันท์    นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี 
4. นายชายพงษ์ นิยมกิจ   ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
5. นางสาวรัตนาวรรณ กลิ่นขจร  รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนป่าโกงกางฯ                     
6. นายสุวิชา เย็นเจริญ ทนายความ บริษัท สตาร์มันนี่ จ ากัด (มหาชน) 
7. นางสาววันวิสา สินสวุรรณ   นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ 
8. นางสาวมนัสชนก เหลืองอมรไพศาล  นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ  
9. นางสาววรกานต์ แย้มสวน นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา รองประธานอนุกรรมการ (ชุดที่ 4)  
11. อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย  อนุกรรมการ (ชุดที่ 4)  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ า ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวนุจรี  อัมพะลพ ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวเบญจวรรณ  หวานเสนาะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวกาญจนา เรืองภักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวชัชนันท์  ร่อนจินดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวรุ่งนภา  ศรีสรรจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
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เริ่มประชุมเวลา  11.00  น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
น าเสนอระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  พร้อมเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม ประธาน
กรรมการ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังเอกสารประกอบการประชุม  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม  ประธานกรรมการ ขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เฉิดฉิน สุกปลั่ง กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7(34)/2566  วันที่ 15 กันยายน 2566 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  

น าเสนอการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี ครั้งที่ 7(34)/2566 วันที่ 15 กันยายน 2566 จ านวน 7 หน้า ดังเอกสารประกอบ              
การประชุม 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ครั้งที่ 7(34)/2566 วันที่ 15 กันยายน 2566 โดยไมแ่ก้ไข      

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1  ก าหนดการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) น าเสนอ
ก าหนดการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 6(33)/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566  
ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยระบบออนไลน์ นั้น 

โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  
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เวลา กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์ 

 บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาครัฐ 

13.00 – 13.15 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  (นายธวัชชัย งามสมุทร) 

13.20 – 13.35 น. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว (นายสมโภชน์ ชินวงศ์) 

13.40 – 13.55 น. วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี (นางมานัสศรี ตันไล้) 

14.00 – 14.15 น. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ (นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี) 

 บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาคเอกชน 

14.20 – 14.35 น. นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี (นายอภิศร ถาวรวิริยะนันท์) 

14.40 – 14.55 น. ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (นายชายพงษ์ นิยมกิจ) 

15.00 – 15.15 น. ตัวแทนเกษตรกร (นางสาวรัตนาวรรณ กลิ่นขจร : รองประธานวิสาหกิจชุมชน             

สวนป่าโกงกางเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน) 

ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

15.20 – 16.20 น. ตัวแทนศิษย์เก่า (นายสุวิชา เย็นเจริญ : ทนายความ) 

 ตัวแทนนักศึกษาภาคปกติ (นางสาววันวิสา สินสุวรรณ : นายกองค์การฯ ภาคปกติ) 

 ตัวแทนนักศึกษาภาคพิเศษ (นางสาวมนัสชนก เหลืองอมรไพศาล : รักษาการนายก

องค์การฯ ภาคพิเศษ) 

 ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาโท (นางสาววรกานต์ แย้มสวน : คณะนิติศาสตร์) 

 ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (นางสาวจุฑามาศ อินทร์จันทร์ : คณะนิเทศศาสตร์) 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามท่ีน าเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 4.1 การพิจารณาสัมภาษณ์ บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) เพื่อการประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  

ขออนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา รองประธานอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ

ไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) และ อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย อนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ                

ไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) เข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) เพ่ือประมวลผลการ

สัมภาษณ์   
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
น าเสนอการพิจารณาสัมภาษณ์ บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) เพ่ือการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 6(33)/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566   
ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) ในวันศุกร์ที่ 20 
ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.15 น.  ด้วยระบบออนไลน์ นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งก าหนดการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) และขอ
ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดส่งข้อมูลแบบสัมภาษณ์        
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธวัชชัย งามสมุทร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี  นายวชิรวิทย์  พรรคอนัตน์  นักวิชาการวัฒนธรรม และนายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี 

จึงเรียนเชิญบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) 4 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม น าเสนอประเด็นสัมภาษณ์              
4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยควรด าเนินการในรูปแบบใด 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีควรปรับปรุงพัฒนาเรื่องใด 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีควรด ารงรักษาเรื่องใด 
4. สองสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นอยากได้ความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเรื่องใด อย่างไร 
บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) 2 คน น าเสนอข้อมูลตามประเด็นสัมภาษณ์และตอบ

ข้อซักถามต่อคณะกรรมการติดตามฯ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. นายวชิรวิทย์  พรรคอนันต์  นักวิชาการวัฒนธรรม (ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี) 
2. นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี 
ทั้งนี้  นายธวัชชัย งามสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายสมโภชน์ ชินวงศ์ นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ไม่ได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ฯ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม ขอให้กรรมการท่านอ่ืนสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์  รองประธานกรรมการ สอบถามเพ่ิมเติม 2 ประเด็น 
ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีควรมีบทบาทในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร
และ (2) ส านักงานวัฒนธรรมต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในเรื่องใดบ้าง และมีโครงการความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีหรือไม่   
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 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง กรรมการ สอบถามเพ่ิมเติม กรณีท่านมีความคิดเห็นต่อการจัด             
การเรียนการสอนเกี่ยวกับคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีอย่างไร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณบุคคลภายนอก/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ  
ในโอกาสต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้รวบรวมข้อมูลประเด็นการสัมภาษณ์และมอบคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) ด าเนินการประมวลผลการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ภาครัฐ) ตามกรอบการประเมินและวิธีการที่ก าหนดไว้ พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม มอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) ด าเนินการ

ประมวลผลการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 

 4.2 การพิจารณาสัมภาษณ์ บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคเอกชน) เพื่อการประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
ขออนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา รองประธานอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุง (ชุดที่ 4) และ อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย อนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
(ชุดที่ 4) เข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคเอกชน) เพ่ือประมวลผลการสัมภาษณ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
น าเสนอการพิจารณาบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคเอกชน) เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 6(33)/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566  
ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคเอกชน)  ในวันศุกร์ที่ 20 
ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 – 15.15 น. ด้วยระบบออนไลน์ นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งก าหนดการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ) และขอ
ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดส่งข้อมูลแบบสัมภาษณ์        
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรัตนาวรรณ กลิ่นขจร รองประธาน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนป่าโกงกางเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ตัวแทนเกษตรกร) 

 จึงเรียนเชิญบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคเอกชน) 3 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม น าเสนอประเด็นสัมภาษณ์          
4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยควรด าเนินการในรูปแบบใด 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีควรปรับปรุงพัฒนาเรื่องใด 
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3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีควรด ารงรักษาเรื่องใด 
4. สองสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นอยากได้ความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเรื่องใด อย่างไร 
บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคเอกชน) 3 คน น าเสนอข้อมูลตามประเด็นสัมภาษณ์และ

ตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการติดตามฯ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. นายอภิศร ถาวรวิริยะนันท์    นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี 
  (ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว/โรงแรม) 

๒. นายชายพงษ์ นิยมกิจ   ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ  
  (ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี/เครื่องประดับ)  

๓. นางสาวรัตนาวรรณ กลิ่นขจร  รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนป่าโกงกางเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน  (ตัวแทนเกษตรกร) 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม ขอให้กรรมการท่านอ่ืนสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ รองประธานกรรมการ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมใน
ประเด็น มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้มีความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว /โรงแรม หรือ
ผู้ประกอบการอัญมณีในการปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณบุคคลภายนอก/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคเอกชน) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้             
ท่านทราบในโอกาสต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้รวบรวมข้อมูลประเด็นการสัมภาษณ์และมอบคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) ด าเนินการประมวลผลการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ภาคเอกชน) ตามกรอบการประเมินและวิธีการที่ก าหนดไว้ พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม มอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) 

ด าเนินการประมวลผลการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคเอกชน) พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุม           
ในโอกาสต่อไป 

 4.3 การพิจารณาสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
ขออนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา รองประธานอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ           
ไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) และ อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย อนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
(ชุดที่ 4) เข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือประมวลผลการสัมภาษณ์   
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
น าเสนอการพิจารณาศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 6(33)/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566  
ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 
2566 เวลา 15.20 – 16.20 น. ด้วยระบบออนไลน์ นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งก าหนดการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน และขอความ
ร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดส่งข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ในวันที่ 
12 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ครบทุกท่าน  

จึงเรียนเชิญศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 5 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม น าเสนอประเด็นสัมภาษณ์           
4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยควรด าเนินการในรูปแบบใด 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีควรปรับปรุงพัฒนาเรื่องใด 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีควรด ารงรักษาเรื่องใด 
4. สองสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นอยากได้ความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเรื่องใด อย่างไร 
ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 4 คน น าเสนอข้อมูลตามประเด็นสัมภาษณ์และตอบข้อ

ซักถามต่อคณะกรรมการติดตามฯ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. นายสุวิชา เย็นเจริญ    ทนายความ บริษัท สตาร์มันนี่ จ ากัด (มหาชน) 
  (ตัวแทนศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์) 

๒. นางสาววันวิสา สินสวุรรณ   นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ 

๓. นางสาวมนัสชนก เหลืองอมรไพศาล  นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ  

๔. นางสาววรกานต์ แย้มสวน นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 
ทั้งนี้  นางจุฑามาศ  อินจันทร์  นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ ไม่ได้เข้าร่วมการ

สัมภาษณฯ์ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม ขอให้กรรมการท่านอ่ืนสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ รองประธานกรรมการ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกรณี
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้มีคุณภาพ สามารถออกไปใช้งานได้จริง และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 



 รายงานการประชมุคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งท่ี 8(35)/๒๕66 วันที่ 20 ตลุาคม ๒๕66 หน้า 8/8 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณศิษย์เก่าและ
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ            
ในโอกาสต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้รวบรวมข้อมูลประเด็นการสัมภาษณ์และมอบคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) ด าเนินการประมวลผลการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและตัวแทน
นักศึกษาปัจจุบัน ตามกรอบการประเมินและวิธีการที่ก าหนดไว้ พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม มอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) 

ด าเนินการประมวลผลการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๕.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ  

น าเสนอก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ตามที่ การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2(29)/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงก าหนดการประชุมประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของ               
ทุกเดือน ด้วยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีก าหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 9(36)/2566   
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการสัมภาษณ์คณบดี 10 หน่วยงาน และ
ผู้อ านวยการ 5 หน่วยงาน ด้วยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการประชุม ครั้งที่ 9(36)/2566 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 

เวลา 10.00 น. ด้วยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีน าเสนอ 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
 

(นางสาวเบญจวรรณ  หวานเสนาะ)   

     ผู้พิมพ์และบันทึกการประชุม  

 

(นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 

         ผู้บันทึกการประชุม 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า)  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม           กรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ 


